



ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๐๓๗/๗

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๔๘๔๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๐๑๒๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในระดับพื้นที่ ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยพิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามแต่ละกรณี และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้ระดับจังหวัด (ทีม Admin จังหวัด) และระดับอำเภอ/ท้องถิ่น (ทีม Admin อำเภอ/ท้องถิ่น) และให้กำกับและติดตามผลการดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่นตามที่กำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดนำข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๖ ดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ หรือพิจารณามอบหมายผู้ที่มีความสามารถด้านการพูดและเป็นที่ยอมรับในพื้นที่ บันทึกเสียงในรูปแบบสปอตวิทยุ พร้อมทั้ง ให้กำกับท้องถิ่นและท้องที่นำสปอตวิทยุดังกล่าว ดำเนินการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางกระจายข่าว และช่องทางการเผยแพร่อื่น ๆ อาทิ Facebook Fanpage ของจังหวัด เว็บไซต์ของจังหวัด ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด จันทนฤกษ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



QR Code

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองสารนิเทศ

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๓๑ - ๒

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๑๘๗๑



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖/ ๒๕๖๖

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ			
๑.	พช. เปิดตัว แอปพลิเคชัน “Click ชุมชน”	กระทรวงมหาดไทย	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
๒.	เตือนภัย! ผู้สูงอายุ ระวังถูกมิจฉาชีพ ใช้คำหวานหลอกให้ลงทุน ฝากบุตรหลานสอดส่องการใช้เงินที่ผิดปกติ	สำนักนายกรัฐมนตรี	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด
๓.	ศูนย์พักพิงชั่วคราวของสถานทูตแห่งใหม่ กรณีความไม่สงบในอิสราเอล	กระทรวงการต่างประเทศ	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด
๔.	อย่าเชื่อ อย่าแชร์ รู้ทัน Fake News (รวมคลิป ๑)	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	คลิปวิดีโอ ๑ คลิป
๕.	เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ!! โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าของที่กรมธุรกิจพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด
๖.	ปภ. แนะนำรับมือ – ลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง	กระทรวงมหาดไทย	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด
๗.	PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า	กระทรวงมหาดไทย	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด
๘.	ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดนทั้งจับ ทั้งปรับ	กระทรวงยุติธรรม	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด
๙.	ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรับการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ ตามสิทธิประโยชน์ สปสช.	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิกส์ ๑ ชุด
๑๐.	DMS Telemedicine ยาเสพติด : ตัวช่วยที่ทำให้เลิกยาได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน	กระทรวงสาธารณสุข	คลิปวิดีโอ ๑ คลิป

หมายเหตุ

๑. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้นเฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
๒. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
๓. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงาน : กรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการพัฒนาชุมชน

ช่องทางการติดต่อ : กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ - ๒๑๔๑ -๖๐๔๗

๑) หัวข้อเรื่อง : “พช. เปิดตัว แอปพลิเคชัน "Click ชุมชน"

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง “พช. เปิดตัวแอปพลิเคชัน "Click ชุมชน"

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Click ชุมชน” เรียนรู้ ดู เกี่ยวทั่วไทยไปกับ “คลิก ชุมชน” เชื่อมชุมชนด้วยดิจิทัลกับ Platform Digital ที่ไม่เพียงอัปเดตมาเพื่อให้เข้าถึงชุมชนได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอีกด้วย

"Click ชุมชน" โฉมใหม่ ใช้งานสะดวก พร้อมฟีเจอร์ใหม่!!! รวม 13 ฟีเจอร์ พร้อมทั้งสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม โปรโมชั่น เก็บคูปองส่วนลด รวมไว้แล้วในที่เดียว อาทิเช่น

ความรู้ชุมชน : พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของคนในชุมชน ให้สามารถต่อยอดทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายด้วยศักยภาพของคนในชุมชนเอง และทำให้ผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันเข้าถึงการค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ชุมชนได้ง่ายขึ้น

ร้านค้าชุมชน : ใช้งานได้ง่ายขึ้น สะดวกสบายกับการอุดหนุนสินค้าภายในร้านค้าชุมชนของแต่ละพื้นที่บน Shop ชุมชนที่รวบรวมสินค้า OTOP จากทั่วทุกภูมิภาค

กองทุนชุมชน : รวมแหล่งทุนในชุมชนและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, โครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจน (กช.คจ.) นอกจากนี้ ยังมีสื่อการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การฝึกทักษะการบริหาร และการริเริ่มธุรกิจใหม่ ๆ สำหรับผู้ประกอบการในชุมชน

พาเที่ยวชุมชน : รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทยแต่ละจังหวัดให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง สามารถวางแผนทริปท่องเที่ยวด้วยตนเองได้จากข้อมูล และประสบการณ์ดี ๆ ได้ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ OTOP นวัตกรรม

ข้อมูลชุมชน : รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชนที่มีความหลากหลายให้คุณได้เลือกสรร และได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคนในชุมชน, ข้อมูลแปลงโคก หนอง นา, คราวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา, ข้อมูลคุณภาพชีวิตคนไทย และองค์ความรู้ข่าวสารต่างๆ

ใช้บริการผ่านเว็บไซต์: <http://click.cdd.go.th/?go=app>

หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบ Android ที่ Play Store และ ระบบ iOS ที่ App Store เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า “Click ชุมชน”

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการพัฒนาชุมชน โทร. ๐ - ๒๑๔๑ -๖๐๔๗

CLICK TO CONNECT

คลิกชุมชน



เรียนรู้ ดู เกี่ยว ทั่วไทย

ไปกับ **คลิกชุมชน**

เชื่อมชุมชนด้วยดิจิทัลกับ Platform Digital ที่ไม่เพียง อัปเดตมาเพื่อให้เข้าถึงชุมชน ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วเท่านั้น

แต่เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน ภาครัฐสู่การเป็น **รัฐบาลดิจิทัล**

แอปพลิเคชัน คลิกชุมชน

พร้อมให้ใช้งานแล้ว วันนี้!



สแกน
เพื่อใช้งาน



แอปพลิเคชัน คลิกชุมชน มีเมนูบริการมากกว่า 13 เมนู

ประกอบไปด้วยเมนูบริการที่ตอบโจทย์ชุมชนและผู้ใช้งาน
ได้ครบถ้วน **ขอปัดนิ้วชม คมเรื่องชุมชน**



ความรู้ชุมชน

พัฒนาศักยภาพตลาดและอาชีพของครัวเรือน ชุมชน ให้สามารถผลิต
สินค้าอาชีพ ให้ราคาดี และลดรายจ่าย ดิจิทัลด้านการตลาดในชุมชนเกษตร
และค้าให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการได้เข้าถึงรายสินค้าได้สูง
และสามารถรู้เรื่องสินค้าที่ผลิตขึ้น



พาเที่ยวชุมชน

รวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรไปเที่ยวในเขตจังหวัด ใกล้เคียง
ชุมชนอย่างทั่วถึง สามารถวางแผนเที่ยวได้ตลอดทั้งวัน ครอบคลุม 13 จังหวัด
มีจุด และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้นำไปชมและท่องเที่ยวได้
OTOP, OTOP



ร้านค้าชุมชน

มีบริการใช้งานง่าย สะดวกสบายในการช้อปปิ้งสินค้า
ภายในพื้นที่ชุมชนและสามารถติดตามเป็น Shop online
ที่สะดวกและดี OTOP จากทั่วประเทศ



ข้อมูลชุมชน

รวมและจัดความรู้ ความเชื่อจากชุมชนประจำชุมชน
มีข้อมูลจากหลายพื้นที่ที่ได้มีการรวบรวมไว้ไว้ที่จังหวัดชุมชนด้วย
สนใจชุมชน, ข้อมูลของจังหวัดของตนเอง, และข้อมูลของจังหวัดตนเอง,
ข้อมูลจากภาพวิถีชีวิตคนไทย และองค์ความรู้ที่รวบรวมไว้

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓๖/ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กระทรวง : สำนักนายกรัฐมนตรี

กรม / หน่วยงาน : กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อ : กรมประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓

๑) หัวข้อเรื่อง : เตือนภัย! ผู้สูงอายุ ระวังถูกมิจฉาชีพ ใช้คำหวานหลอกให้ลงทุน ผากบุตรหลานสอดส่องการใช้เงินที่ผิดปกติ

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

**เรื่อง เตือนภัย! ผู้สูงอายุ ระวังถูกมิจฉาชีพ ใช้คำหวานหลอกให้ลงทุน
ผากบุตรหลานสอดส่องการใช้เงินที่ผิดปกติ**

กรมประชาสัมพันธ์ เตือนภัย ผู้สูงอายุ ระวังถูกมิจฉาชีพ ใช้คำหวานหลอกให้ลงทุน ผากบุตรหลานสอดส่องการใช้เงินที่ผิดปกติ โดย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ โฆษก บช.สอท. กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีบุตรชายพาผู้เสียหายซึ่งเป็นมารดา อายุ ๗๕ ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน หลังจากถูกมิจฉาชีพหลอกลวงชักชวนให้ร่วมลงทุนในทองคำ ความเสียหายกว่า ๑๘ ล้านบาท นั้น

การหลอกลวงในรูปแบบดังกล่าวเป็นการหลอกลวงในรูปแบบเดิม ๆ มิจฉาชีพจะเริ่มจากการมองหาเหยื่อที่ค่อนข้างมีอายุ หรือมีฐานะการเงินดี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม รวมถึงแอปพลิเคชันหาคู่รักต่าง ๆ สร้างบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ปลอมเป็นบุคคลเพศตรงข้ามหน้าตาดี แล้วติดต่อขอเป็นเพื่อนกับเหยื่อ หรือขอเป็นเพื่อนกับเพื่อนของเหยื่อก่อน เมื่อเหยื่อไม่ทันระวังตัวรับมิจฉาชีพเป็นเพื่อน เนื่องจากเห็นว่ามีเพื่อนร่วมกันหลายท่าน จะเริ่มติดต่อทักทายเหยื่อ เพื่อพูดคุยเรื่องทั่วไป สอบถามกิจวัตรประจำวัน หรือถ่ายภาพทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่งมาให้ ต่อมาก็จะขอพูดคุยกับเหยื่อผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อเริ่มสนิทสนมกับเหยื่อ หรือเหยื่อไวใจมากขึ้นแล้ว จะบอกเหยื่อว่าตนมีรายได้จากการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น เงินดิจิทัล เงินสกุลต่างประเทศ ทองคำ หุ่น เป็นต้น หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน หวังดีอยากให้เหยื่อมีรายได้เพิ่ม จากนั้นจะชักชวนให้ลองลงทุนผ่านเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมที่มิจฉาชีพสร้างขึ้น

โดยช่วงแรก ๆ ที่เหยื่อลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มาก เหยื่อมักจะได้รับผลตอบแทนจริงเสมอ แต่เมื่อเหยื่อใช้เงินลงทุนที่มากขึ้นเรื่อย ๆ จะไม่สามารถถอนเงิน หรือถอนกำไรออกมาใช้ได้ โดยมีมิจฉาชีพจะอ้างเหตุผลต่าง ๆ เช่น แจ้งว่าอย่าเพิ่งถอนเงินรอจังหวะที่เหมาะสมก่อน และหลอกลวงให้เหยื่อเพิ่มเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง หรือหากจะถอนเงินดังกล่าวจะต้องโอนเงินค่าภาษี ค่าค้าประกันต่าง ๆ เป็นต้น กระทั่งเมื่อเหยื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกก็จะปิดช่องทางการติดต่อแล้วหลบหนีไป

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓

17/10/2566

ที่รักกกกกก



PRD SOCIAL

เตือนภัย! ผู้สูงอายุ
ระวังถูกมิจฉาชีพ ใช้คำหวานหลอกให้ลงทุน

    กรมประชาสัมพันธ์ | www.prd.go.th

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓๖/ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กระทรวง : กระทรวงการต่างประเทศ

กรม / หน่วยงาน : กรมการกงสุล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล

ช่องทางการติดต่อ : กรมการกงสุล CALL CENTER โทร. ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒

๑) หัวข้อเรื่อง : ศูนย์พักพิงชั่วคราวของสถานทูตแห่งใหม่ กรณีความไม่สงบในอิสราเอล

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศูนย์พักพิงชั่วคราวของสถานทูตแห่งใหม่ กรณีความไม่สงบในอิสราเอล

กรมการกงสุล แจ้งข้อมูลเรื่องศูนย์พักพิงชั่วคราวของสถานทูตแห่งใหม่ กรณีความไม่สงบในอิสราเอล โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ขอแจ้งศูนย์พักพิงชั่วคราวของสถานทูตแห่งใหม่ที่โรงแรม David InterContinental Tel Aviv, Kaufmann St 12, Tel Aviv-Yafo, 61501 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และยังสามารถเปิดหมายเลขHotlineสายด่วนเพิ่ม ๒ สาย ได้แก่

๐๕๕-๒๗๑-๒๒๐๑

๐๕๓-๒๔๕-๒๘๒๖

และ ๐๕๔-๖๓๖-๘๑๕๐ (หมายเลขเดิม)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการกงสุล CALL CENTER โทร. ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒



จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในหลายพื้นที่ของรัฐอิสราเอล

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
ขอแจ้งศูนย์พักพิงชั่วคราวของสถานทูตแห่งใหม่



โรงแรม David InterContinental Tel Aviv
Kaufmann St 12, Tel Aviv-Yafo, 61501

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

เปิดหมายเลข Hotline สายด่วนเพิ่ม 2 สาย

055-271-2201

053-245-2826

และ 054-636-8150 (หมายเลขเดิม)

ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

www.mfa.go.th



MFA Thailand

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กระทรวง : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรม / หน่วยงาน : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

ช่องทางการติดต่อ : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย โทร. สายด่วน ๑๑๑๑ ต่อ ๘๗

๑) หัวข้อเรื่อง : อย่าเชื่อ อย่าแชร์ รู้ทัน Fake News (รวมคลิป ๑)

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง อย่าเชื่อ อย่าแชร์ รู้ทัน Fake News (รวมคลิป ๑)

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย แนะนำข้อมูลอย่าเชื่อ อย่าแชร์ รู้ทัน Fake News ผ่านคลิปวิดีโอสั้น รู้ทัน Fake News โดย Influencer จากช่องทาง TikTok เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ความรู้กับสังคมและประชาสัมพันธ์การเปิดตัวบัญชี TikTok ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (Anti Fake News Center: AFNC) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย
โทร. สายด่วน ๑๑๑๑ ต่อ ๘๗

คลิปวิดีโอ รวมคลิปวิดีโอสั้น รู้ทัน Fake News (๑) Anti Fake News Center
<https://www.youtube.com/watch?v=dKjW91lWQcQ>



รวมคลิปวิดีโอสั้น รู้ทัน Fake News [1] | Anti Fake News Center กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ผู้ติดตาม 3.43 พัน คน

ติดตาม

👍 0



➦ แชร์

⬇️ ดาวน์โหลด



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กระทรวง : กระทรวงพลังงาน

กรม / หน่วยงาน : กรมธุรกิจพลังงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมธุรกิจพลังงาน

ช่องทางการติดต่อ : กรมธุรกิจพลังงาน โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๐๐๐

๑) หัวข้อเรื่อง : เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ!! โทรศัพท์จากมิจฉาซีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ!! โทรศัพท์จากมิจฉาซีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ!! โทรศัพท์จากมิจฉาซีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน โดย "ทางกรมธุรกิจพลังงานไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ใกล้ชิดเกษียณอายุราชการ ให้ดำเนินการใด ๆ ทางโทรศัพท์ ขออย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น" หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน ๐ ๒๗๙๔ ๔๐๐๐

เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ!! โทรศัพท์จากมิจฉาชีพ

แอบอ้างเป็นเจ้าของที่กรมธุรกิจพลังงาน
ให้ดำเนินการอัปเดตข้อมูล หลอกให้กดลิงก์
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

กรมธุรกิจพลังงาน ขอเรียนว่า

**"ทางกรมฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อข้าราชการ
ผู้รับบำนาญ ผู้ใกล้เกษียณอายุราชการ ให้ดำเนินการใดๆ
ทางโทรศัพท์ ขออย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งสิ้น"**

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
กรมธุรกิจพลังงาน 0 2794 4000



www.doeb.go.th



[doebfanpage](#)



กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงาน : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช่องทางการติดต่อ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. สายด่วนนิรภัย ๑๙๙๔

๑) หัวข้อเรื่อง : ปก. แนะรับมือ - ลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปก. แนะรับมือ - ลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำวิธีรับมือและลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง โดยในช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก ส่งผลให้แม่น้ำหลายสายมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทำให้พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง

วิธีป้องกันและลดผลกระทบ ได้แก่

๑. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัย ทั้งพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัยระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง
๒. ป้องกันน้ำท่วมบ้าน โดยนำกระสอบทรายมาเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวาง
๓. จัดเตรียมถุงยังชีพ ทั้งอาหารและน้ำดื่ม ยารักษาโรค ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่สำรอง โทรศัพท์มือถือ รวมถึงเอกสารสำคัญ
๔. ป้องกันความเสียหายด้านการเกษตรและประมง โดยเสริมแนวคันกั้นน้ำและขุดลอกร่องน้ำในน้ำพื้นที่การเกษตร รวมถึงผูกยึดกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำให้แน่น

วิธีรับมืออย่างปลอดภัย ได้แก่

๑. กรณีสามารถอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้ ให้ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของเครื่องใช้ชั้นที่สูง รวมถึงตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน ป้องกันไฟฟ้าดูด อีกทั้งระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ
๒. กรณีต้องอพยพออกจากบ้านเรือน ให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือขับขีรถบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง หรือกระแสน้ำไหลเชี่ยว
๓. ไม่ประกอบกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ โดยเฉพาะเดินลุยน้ำ ลงเล่นน้ำ เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร หรือจับสัตว์น้ำ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. สายด่วนนิรภัย ๑๙๙๔

ปก.แะรับมือ - ลดผลกระทบ

จากน้ำล้นตลิ่ง

วิธีป้องกันและลดผลกระทบ



ติดตามข้อมูลสถานการณ์ภัย ทั้งพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง



ป้องกันน้ำท่วมบ้าน โดยนำ กระสอบทรายมาเสริมแนวคันกันน้ำ เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ



จัดเตรียมถุงยังชีพ กังอาหาร และน้ำดื่ม ยารักษาโรค ชุดปฐมพยาบาล เบื้องต้น ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ สำรอง โทรศัพท์มือถือ รวมถึงเอกสารสำคัญ



ป้องกันความเสียหายด้านการเกษตรและประมง โดยเสริมแนวคันกันน้ำและชุดเครื่องสูบน้ำในพื้นที่การเกษตร รวมถึงผูกยึดกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำให้แน่น

ช่วงฤดูฝนหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง และมีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมาก ส่งผลให้แม่น้ำลำคลองหลายสายมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ทก.ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง

วิธีรับมืออย่างปลอดภัย



กรณีสามารถอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้ ให้ช่วยย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ของเครื่องใช้ชิ้นที่สูง รวมถึงตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน ป้องกันไฟฟ้าดูด อีกทั้งระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ

กรณีต้องอพยพออกจากบ้านเรือน ให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเดินหรือขับขีรถบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง หรือกระแสน้ำไหลเชี่ยว



ไม่ประกอบกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ โดยเฉพาะเดินลุยน้ำ ลงเล่นน้ำ เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร หรือจับสัตว์น้ำ

สายด่วนนิรภัย 1784



LINE @1784DDPM

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM @DDPMNews www.disaster.go.th



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

กรม / หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ช่องทางการติดต่อ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โทร. ๑๑๒๙

๑) หัวข้อเรื่อง : PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า “เตือนก่อน ตัดก่อน อุบัติเหตุไม่เกิด” การมีเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) มีข้อดี ดังนี้

๑. เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟดูด
๒. เพื่อป้องกันอัคคีภัยจากการเกิดไฟฟ้าว ในวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
๓. เพื่อตรวจสอบจุดที่เกิดกระแสไฟฟ้าว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โทร. ๑๑๒๙



3 เหตุผล ทำไมต้องมี เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)

เตือนก่อน ตัดก่อน อุบัติเหตุไฟไม่ดูด



RCD
63A 30mA

-  เพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าดูด
-  เพื่อป้องกันอัคคีภัยจากการเกิดไฟฟ้ารั่ว ในวงจรไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
-  เพื่อตรวจสอบจุดที่เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว



ไฟฟ้าอันตรายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  www.pea.co.th  ทรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 1129 PEA 

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กระทรวง : กระทรวงยุติธรรม

กรม / หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ช่องทางการติดต่อ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร ๐๖ ๑๙๙๓ ๙๕๒๕

๑) หัวข้อเรื่อง : ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดนทิ้งจับ ทั้งปรับ

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดนทิ้งจับ ทั้งปรับ

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๑ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ทิ้งขยะลงพื้น / ถ่มน้ำลาย / ทิ้งก้นบุหรี่ / คายหมากรังลงพื้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๑ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เกิดปฏิญกุลแก่น้ำในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำอันมีไว้สำหรับประชาชน ใช้สอย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๘๐

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โทร ๐๖ ๑๙๙๓ ๙๕๒๕

ทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดนทั้งจับ ทั้งปรับ

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 26 และมาตรา 31 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ถือเป็นความผิด ตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ทิ้งขยะลงพื้น / ถ่มน้ำลาย / ทิ้งก้นบุหรี่ / คายหมากฝรั่งลงพื้น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 และมาตรา 31 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง เกิดปฏิภูลแก่น้ำในบ่อ สระ หรือที่ขังน้ำ
อันมีไว้สำหรับประชาชนใช้สอย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 380



ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จัดทำโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โทร. ๑๓๓๐

๑) หัวข้อเรื่อง : ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรับการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ ตามสิทธิประโยชน์ สปสช.

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรับการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ ตามสิทธิประโยชน์ สปสช.

รู้หรือไม่ว่า ประชาชนไทยที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต คนพิการ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีสิทธิได้รับบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตาม Care plan (ที่ได้รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการสนับสนุน การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC)) จากหน่วยจัดการบริการ (หน่วยบริการ สถานบริการ หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

โดยมีเงื่อนไข : ต้องเป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดำเนิน ชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์ธเอลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า ๑๑

มีเมนูบริการสุขภาพ ในการเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว (ทีมสหวิชาชีพด้านการแพทย์ และสาธารณสุข/care giver (ผู้ช่วยเหลือดูแล)/ care manager (ผู้จัดการระบบดูแลระยะยาวด้าน สาธารณสุข)

- การคัดกรองและการวางแผนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan)
- การดูแลติดตามอาการ การใช้ยา แนะนำอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
- ทำกายภาพบำบัด ให้ยืมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเพื่อนำกลับมาใช้ที่บ้าน/ชุมชน

หน่วยจัดการบริการสบายใจ

หน่วยจัดการบริการจะได้รับค่าบริการสาธารณสุขสำหรับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนใน อัตราเหมาจ่าย ๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี โดย สปสช. จะจัดสรรค่าบริการผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ที่ดำเนินการร่วมกับอบต./เทศบาลในพื้นที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รพ.สต. หรือ โรงพยาบาลประจำอำเภอใกล้บ้าน หรืออบต. และเทศบาลในพื้นที่ของท่าน หรือสายด่วน สปสช. โทร. ๑๓๓๐

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง รับการดูแลสุขภาพที่บ้านได้ ตามสิทธิ์ประโยชน์ สปสช.

รู้หรือไม่ ประชาชนไทยที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต คนพิการ ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีสิทธิได้รับ บริการดูแลและระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตาม Care plan (ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการดูแลและระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (LTC)) จากหน่วยจัดบริการ (หน่วยบริการ สถานบริการ หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

เงื่อนไข

ต้องเป็นผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน **ตามดัชนีบาร์เธลเอ็ดแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11**

เมนูบริการสุขภาพ

การเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอกครบครัน

(ทีมสหวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข/care giver (ผู้ช่วยเหลือดูแล)/ care manager (ผู้จัดการระบบดูแลและระยะยาวด้านสาธารณสุข)/

- ✓ คัดกรองและการวางแผนการดูแลและระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan)
- ✓ การดูแลติดตามอาการ การใช้ยา แนะนำอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
- ✓ ทำกายภาพบำบัด ให้ยืมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเพื่อนำกลับมาใช้ที่บ้าน/ชุมชน

หน่วยจัดบริการสบายใจ

หน่วยจัดบริการจะได้รับค่าบริการสาธารณสุข สำหรับการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนใน **อัตราเหมาจ่าย 6,000 บาท/คน/ปี** โดย สปสช. จะจัดสรรค่าบริการผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (ทปท.) ที่ดำเนินการร่วมกับ อบต./เทศบาลในพื้นที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สว.สต. หรือ โรงพยาบาลประจำอำเภอ ใกล้บ้าน หรือ **อบต. และเทศบาล** ในพื้นที่ของท่าน

หรือสอบถามได้ที่



สายด่วน สปสช. โทร. 1330



ไลน์ สปสช. (@nhso)



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



create: 12 ตุลาคม 2566



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

กระทรวง : กระทรวงสาธารณสุข

กรม / หน่วยงาน : กรมการแพทย์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการแพทย์

ช่องทางการติดต่อ : กรมการแพทย์ โทร. ๐-๒๕๕๐-๖๐๐๐

๑) หัวข้อเรื่อง : DMS Telemedicine ยาเสพติด : ตัวช่วยที่ทำให้เลิกยาได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง DMS Telemedicine ยาเสพติด : ตัวช่วยที่ทำให้เลิกยาได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน

กรมการแพทย์ ชวนชม คลิป “ทั้งบ้าน” พื้นที่อบอุ่นสำหรับทุกคน สำหรับคนที่อายุที่จะไป บำบัด ไม่กล้าไปปรึกษา ปรึกษาด้วย "หมอในมือ" ให้ DMS Telemedicine ช่วยติดตามรักษาอาการ รับประทานยา เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ ปรึกษากับแพทย์ คนรอบตัวก็ช่วยหมอได้ ด้วยการมอบความรัก ความเข้าใจ และความปรารถนาดี เพื่อให้ผู้ป่วยจากยาเสพติด กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการแพทย์ โทร. ๐-๒๕๕๐-๖๐๐๐

คลิปวิดีโอ DMS Telemedicine ยาเสพติด : ตัวช่วยที่ทำให้เลิกยาได้ง่ายๆ จากที่บ้าน

https://www.youtube.com/watch?v=_9wmLZuH-Nc

DMS Telemedicine ยาเสพติด

กรมการแพทย์ Department of medical servic...
ผู้ติดตาม: 5,922 คน

36

แชร์

ดาวน์โหลด

ทั้งหมด จาก กรมการแพทย์ Department ...